



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ผจก.ออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ มติชน ไทยโพสต์ สยามรัฐ ออนไลน์ มติชน ออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐ newtv thebangkokinsight สยามรัฐออนไลน์ นิวส์ ทีวี กรมประชาสัมพันธ์ mcot</p> <p>มติชน ข่าวสด ผจก. รายวัน เดลินิวส์ ไทย โพสต์ แนวหน้า สยามรัฐ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ คมชัด ลึก ไอเอ็นเอ็น</p> <p>ผจก.ออนไลน์ ไอเอ็นเอ็นนิวส์</p> <p>สปริงนิวส์ เว็บไซต์แนว หน้า เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ ผจก.</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า นายกฯ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสธ.และก.คมนาคม ลดการใช้พาหนะที่ใช้น้ำมันดีเซล และสั่งการให้ผู้ว่าฯ ดูแลและประกาศระดับของฝุ่นให้ประชาชนรับทราบตลอดเวลา หากพบเกินเกณฑ์มาตรฐานต้องกำชับให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตนอกที่อยู่อาศัย ถ้าเป็นไปได้จะใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ส่วนสธ. อธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมนำหน้ากากไปดูแลประชาชนในพื้นที่ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน หรือต่อไปหากมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอาจต้องสนับสนุนหรือรณรงค์ให้คนทำงานที่บ้าน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วย</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ได้ให้รพ.จัดเตรียมเครื่องมือ เวชภัณฑ์ ยาประจำห้องฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยจากมลพิษหมอกควัน ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการออกนอกสถานที่ รวมทั้งทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรพักผ่อนอยู่ในบ้าน ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม งดเว้นการสูบบุหรี่ การเผาสิ่งต่าง ๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใช้แรงมาก เช่น การออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง ใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เช้าวันนี้ หลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐาน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่ได้เตรียมไว้อย่างเร่งด่วน และขอความร่วมมือสถานที่ก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมลดการระบายฝุ่นและมลพิษทางอากาศ สำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องออกไปทำกิจกรรมข้างนอกขอให้สวมหน้ากากอนามัย</p> <p>นายกฯ ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ก.สาธารณสุข ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ กรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชุมเป็นการด่วน โดยให้นำผลการดำเนินการก่อนหน้านี้มาพิจารณาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และอาจต้องมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้น เช่น การบังคับใช้กฎหมายกับรถสาธารณะ รถชน ส่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ</p> <p>-คพ.รายงานคุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 45 สถานี จากทั้งหมด 48 สถานี ได้แก่ แขวงหิรัญบุรีและริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน, แขวง-เขตบางนา, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, แขวง-เขตพญาไท, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง ส่วนปริมณฑล ได้แก่ จ.นครปฐม ที่ ต.นครปฐม อ.เมือง, จ.นนทบุรี ที่ ต.บางกรวย อ.บางกรวย, ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด, จ.ปทุมธานี ที่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง, จ.สมุทรปราการ ที่ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง, ต.บางโปรง และ ต.ปากน้ำ อ.เมือง, จ.สมุทรสาคร ที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน และ ต.มหาชัย อ.เมือง</p> <p>ขณะที่เว็บไซต์ airvisual ระบุว่า AQI ใน กทม.เฉลี่ย 174 ส่วนฝุ่น PM 2.5 สูงถึง 100.3 มคก./ลบ.ม. ทำให้ช่วงเย็นวันเดียวกัน กทม.ติดอันดับ 1 เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก</p> <p>-เสนอข่าว สังคมออนไลน์แชร์ข้อความเตือนภัย "ภูเขาหิมะ แยกคีรีชลบุรี" ตั้งอยู่ในซอย 8 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี โดยนักวิชาการระบุว่า เป็นเหมือนหินปูนผสมกับคอนกรีต หากสูดเข้าปอดมากๆ อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และอาจทำให้ปอดอักเสบ รวมทั้งยังกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว องค์การยูนิเซฟเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ต่อร่างกายและสมองของเด็ก เมื่อหายใจเข้าทางจมูกและปาก ผ่านระบบทางเดินหายใจไปถึงถุงลม สามารถแทรกซึมเข้ากระแสเลือดและไปสู่อวัยวะทุกส่วน อวัยวะสำคัญที่ได้รับผลกระทบคือ ปอด ระบบภูมิคุ้มกัน หัวใจ และสมองที่กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาการ อาจส่งผล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ออนไลน์ ไทยรัฐ ออนไลน์	ให้เกิดความบกพร่องในการพัฒนาทางปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ และการสะสม PM 2.5 ในร่างกาย จะส่งผลให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบประสาทในภายหลัง ส่วนในสตรีมีครรภ์ อาจเพิ่มความเสี่ยงให้ทารกในครรภ์เจ็บป่วยง่ายขึ้นกว่าปกติในภายหลัง เช่น โรคเส้นโลหิตในสมองอุดตัน โรคปอดบวม โรคหัวใจขาดเลือด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และมะเร็งปอด
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว แอ๊ด คาราบาว โพสต์ข้อความในเพจ Add Carabao ระบุว่าหยอดน้ำมันกัญชามาเป็นเวลาพอสมควร เพราะนอนหลับไม่สนิท ตั้งแต่ใช้มาหลับวันละ 7-9 ชม. โดยใช้วิธีหยอดใส่มือสองสามหยดแล้วเลียเข้าปากและปล่อยให้ซึมใต้ลิ้นหรือกระพุ่มแก้มจนหมดก่อนกลืน เพื่อไม่ให้พลาดหยดมากเกินไป และหยดก่อนเข้านอน 30 นาที ซึ่งกัญชาเป็นระบบที่มีในร่างกายอยู่แล้ว เมื่อเติมจากภายนอกจะไปกระตุ้นให้ระบบทำงานซ่อมแซมร่างกายในขณะหลับลึก ส่วนผู้ที่เป็โรคสะเก็ดเงินที่แผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ เมื่อทาดด้วยกัญชาฝิ่นจะยุบลงและสรุปว่า สังคมกัญชาได้เดินก้าวหน้าไปมากแต่หน่วยงานรัฐยังเชื่องช้า จึงต้องช่วยตัวเองไปพลางก่อน เชื่อว่ารมว.สธ.คงไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน</p> <p>-เสนอข่าว นายไพศาล พิษมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่าประชาชนไม่ต้องการสารพิษ แต่ถูกยัดเยียดให้ใช้สารพิษ ประชาชนต้องการใช้กัญชารักษาโรค แต่ไม่ให้ใช้ประโยชน์โดยเช่นนี้ไม่ใช่ประโยชน์โดยของประชาชน แต่เป็นประโยชน์โดยของเจ้าสัว</p>
ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บสนุก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ข่าวช่องวัน workpointnews เว็บไซต์ Mthai	<p>ลายมือ รมว.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว กลายเป็นประเด็นให้ขำกัน เมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เผยแพร่ภาพลายมือตนเองที่เขียนถึงรมว.คลัง ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากว่าอ่านยาก และต่อมาแฟนเพจ การเมืองไทยในกะลา ได้แปลข้อความให้ ซึ่ง รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการเขียนเพื่อลองปากกาใหม่ ไม่ใช่ลายมือที่เป็นทางการ พร้อมชมผู้ที่แกะลายมือออกและแปลได้อย่างถูกต้อง</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ ต้นปากออยากเล่า	<p>รมว.สธ.ทำบุญจิตอาสา</p> <p>-กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นนักกิจกรรมจิตอาสา เมื่อมีโอกาสจะหาทางช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ โดยล่าสุดได้ทำตามสัญญา เนื่องจากในวันเกิด 13 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้ไปทำบุญที่โรงเรียนสอนผู้บกพร่องทางการมองเห็นมกุฎศิริวัน เขาใหญ่ และเด็ก ๆ อยากขี่ม้า ขึ้นเครื่องบิน รับประทานอาหารอร่อย ๆ มีตุ๊กตา และเล่นเกม ฯลฯ เมื่อมีเวลา วันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา จึงเปิดบ้านที่เรนโซชาลิวรี่ เขาใหญ่ จัดงานตามที่เคยรับปากเด็ก ๆ ไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้ สธ.ได้ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพของเด็ก ๆ แล้ว สำหรับผู้ที่ดูแล หากผู้บกพร่องทางสายตามีปัญหาด้านสุขภาพให้นำมารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ยาใหญ่ การเมือง	<p>นโยบาย รมช.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ประกาศสนับสนุนให้ อสม.ทั่วประเทศเป็นหมอประจำบ้านผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างกลไกชุมชนท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่ายและลดความแออัดใน รพ. แก้ไขความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล</p>
มติชน	<p>โครงการรับยาใกล้บ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สธ. ได้รับมอบหมายจาก รมว.สธ. ให้เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง รพ. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน และสพช.เขต 4 สระบุรี ในโครงการรับยาใกล้บ้าน เพื่อลดความแออัดและเพิ่มความสะดวกกับประชาชนในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย จ.สระบุรี นำร่อง 4 รพ. ได้แก่ รพ.สระบุรี รพ.พระพุทธบาทสระบุรี รพ.บ้านหมอ และรพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีร้านขายยาที่ผ่านมาตรฐาน GPP เข้าร่วม 22 ร้าน ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ร้านยาชุมชนอบอุ่น และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ รพ. รวมทั้งสำรองยาไว้ที่ร้านยา 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูงโรคทางจิตเวช และหอบหืดที่มีอาการคงที่</p> <p>นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นพ.สสจ.สระบุรี กล่าวว่า ได้ทำแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ป่วยค้นหาร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการผ่านสมาร์ตโฟน พร้อมเริ่มดำเนินการ 1 ต.ค. 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมเภสัชกรรมแห่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ประเทศไทยฯ ให้ความรู้แก่ร้านขายยาในการให้คำแนะนำผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด และโรคทางจิตเวช
ข่าวสด	<p>เทศบาลกินเจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พุลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. แนะนำเลือกซื้อผักที่มีสภาพสด ใหม่ สะอาด ไม่มีกลิ่นฉุน แสบจุก ไม่มีเชื้อรา ไม่มีสีผิดจากธรรมชาติ ไม่มีเศษดินหรือสิ่งสกปรกเกาะเป็นคราบ ส่วนผลไม้ไม่ต้องดูที่ผิวสดใหม่ ข้าวหรือก้านยังเขียวและแข็ง เปลือกไม่ช้ำหรือดำ ที่สำคัญ ควรทำความสะอาดก่อนรับประทานหรือปรุงอาหารเพื่อลดการตกค้างของยาฆ่าแมลง โดย 1) ใส่ตะแกรง เปิดน้ำไหลผ่านแรงพอประมาณ ใช้มือช่วยคลี่ใบผักล้างให้ทั่ว ประมาณ 2 นาที ผลไม้ที่มีเปลือกบางให้แช่น้ำแล้วล้างทั้งพวงหรือผล ส่วนผลไม้ที่มีเปลือกแข็ง ให้แช่น้ำแล้วถูที่บริเวณผิว 2) ใช้ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดา 1/2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างน้ำหลายๆ ครั้ง 3) ใช้น้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 4 ลิตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ำหลายๆ ครั้ง</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์	<p>น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า โรคฉี่หนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มียันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต สามารถติดเชื้อผ่านทางรอยแผล รอยขีดข่วน รอยถลอกบริเวณผิวหนัง เยื่อบุตา จมูก ปาก ที่เกิดจากการทำกิจกรรมในพื้นที่ชื้นแฉะ มีน้ำท่วมขัง หรือติดเชื้อจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ระยะเวลาจะแสดงอาการไม่เฉพาะเจาะจง เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย คล้ายกับโรคไข้หวัดหรือโรคติดเชื้ออื่นๆ การตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วจะช่วยให้แพทย์รักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องและปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะอุทกภัยและน้ำท่วมขัง อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังหลายชนิด โดยเฉพาะโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง ซึ่งเกิดจากผื่นเรื้อรังจากโรคน้ำกัดเท้า ดังนั้นควรทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำสะอาดและสบู่หลังลุยน้ำ หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากมีรอยถลอกหรือบาดแผล และระวังรักษาผิวหนังให้แห้งอยู่เสมอ</p> <p>-พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า การติดเชื้อที่ผิวหนังจากภาวะน้ำท่วมขัง หากติดเชื้อในผิวหนังชั้นตื้นจะทำให้ผื่นมีลักษณะเปื้อยยุ่ยเป็นหลุมเล็กๆ มีกลิ่นเหม็น อาจเกิดเป็นตุ่มหนอง รุขุมขนอักเสบ หากการติดเชื้อลุกลามไปยังผิวหนังชั้นลึก จะทำให้ผิวหนังบวมแดงร้อน กดเจ็บ และลามเร็วไปยังบริเวณใกล้เคียง อาจมีไข้สูงและตอม น้ำเหลืองบริเวณขาหนีบโต ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำไม่แข็งแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ต้องรีบพบแพทย์ กรณีที่มีบาดแผลจากการถูกของมีคมได้น้ำที่มึนต่าจะมีโอกาสติดเชื้อบาดทะยัก ควรฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักด้วย นอกจากนี้ อาจพบผิวหนังติดเชื้อรจากน้ำกัดเท้า หรือฮ่องกงฟุต ต้องทายาฆ่าเชื้ออย่างน้อย 4 สัปดาห์ รักษาความสะอาดให้เท้าแห้งอยู่เสมอช่วยป้องกันการกลับเป็นซ้ำ</p>
มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไซ สุขภาพ	<p>คำแนะนำผู้เกษียณ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผู้เกษียณเตรียมความพร้อมใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดยหางานอดิเรกทำ ได้แก่ 1.เพาะต้นไม้ ทำกับข้าวหรือขนมขาย ให้เกิดความสุขและความเพลิดเพลิน ทำให้เห็นว่าหาเลี้ยงตนเองได้ 2.เล่นสมาร์ตโฟน ช่วยให้เพลิดเพลิน คลายเหงา ผิกสมอง 3.เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุหรือออกกำลังกาย ได้พบเจอเพื่อนใหม่ นอกจากนี้ ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เลือกโปรตีนจากเนื้อปลา เลือกวิธีการต้มหรือึ่ง และออกกำลังกายอย่างที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ</p>
ข่าวสด เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุ ประชาชน	<p>ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า คนยังมองว่าเด็กวัยรุ่นที่ขอรับบริการคุมกำเนิดเป็นเด็กไม่ดี ทำให้เด็กวัยรุ่นไม่กล้าเข้ารับบริการคุมกำเนิดทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน เป็นการป้องกันตัวเองและเป็นสิ่งที่ควรกระทำ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมจึงเป็นงานที่สำคัญเช่นกัน กรมฯ ได้ร่วมมือกับ สปสช. สนับสนุนค่าบริการคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิด ซึ่งเป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ร่วมกับถุงยางอนามัย เพื่อปกป้องวัยรุ่นจากโรคติดต่อและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ วัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือผู้หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในกรณีหลังยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย สามารถเข้ารับบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมถึงยังมีการสนับสนุนค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้กับสถานบริการในเครือข่ายของ สปสช. อีกด้วย</p> <p>พญ.สิริยา กิติโยดม สูตินรีแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า รพ.มหาราชนครราชสีมาไม่ได้ให้บริการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คุมกำเนิดเพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่ให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตหลังคลอด เพื่อไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม กลายเป็นจุดจบของชีวิต</p>
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ ระบุว่า เกษตรกรไทยถูกทำให้เป็นผู้ร้ายที่ทำให้แผ่นดินไทยอาบด้วยสารพิษ โดยที่ไม่มีโอกาสให้ข้อมูลหรือสื่อสารข้อเท็จจริงออกไปสู่สังคม ดังนั้น เครือข่ายเกษตรกรไทย จะเริ่มตีแผ่ความจริงของกระบวนการที่ทำให้ภาคเกษตรไทยเป็นผู้ร้าย ซึ่งเป็นที่มาของการตั้ง คกก.ขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีที่ปรึกษาของอดีต รมว.สธ. เป็นประธาน ผู้แทนจากองค์กร NGOs เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เป็นเลขานุการร่วม โดยกรรมการทั้งหมด 21 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของ สธ. มีผู้แทนจาก ก.เกษตรฯ เพียง 2 คน และไม่มีผู้แทนเกษตรกรและภาคเอกชน และมีมติให้แบนสารพาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส</p>
<p>มติชน</p>	<p>พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายประเวศ หิมิตเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมยกระดับ 1 ตำบล 1 รพ.สต.คุณภาพต้นแบบ และกล่าวว่า ที่ผ่านมาพื้นที่มีเด็กทารกไม่ฉีดวัคซีนมากที่สุดในประเทศ เนื่องจากมีความเชื่อเรื่องวัคซีนฮาลาล มีภาวะชัตในผู้หญิงที่สามารถมีบุตรได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขที่ต้องส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี ด้วยการรักษาและประชาสัมพันธ์ให้รับรู้และป้องกันโรค ศอ.บต.ได้เชิญภาคีเครือข่ายมาพูดคุยเพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ยกระดับการสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หลังพบการระบาดของโรคไขเลือดออกในหลายพื้นที่ พร้อมสั่งการเร่งสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อลดการระบาดของโรค โดยตั้งแต่ ม.ค. - ก.ย. 2562 พบผู้ป่วยสะสม 3,083 ราย อัตราป่วย 274.32 ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ เมืองเชียงใหม่ 906 ราย แม่ฟ้าหลวง 351 ราย และแม่สาย 304 ราย ตามลำดับ</p>
<p>เว็บไซต์โพสทูเดย์</p>	<p>ให้ความรู้โรค NCDs</p> <p>-เสนอข่าว นายจักริน แต่ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกิจการเพื่อสังคม เครือเบทาโกร นายณัฐ ทาวารี รอง นพ.สสจ.ลพบุรี นางสาวไสวรรณ ไร่ประเสริฐ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี นางสิริพร พุทธิพรโสภาส ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพนักงานในสถานประกอบการของบริษัทในเครือเบทาโกร จ.ลพบุรี โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับโรค NCDs</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch